



ข่าวปนคน คนปนข่าว

● ปีหน้าเผาจริง!! จับตาปี 2561 แรงกดดันถาโถม “ขุนทหาร คสช.” ยิ่งเพิ่มตึกราวแก่อ่านาจ-ดูว่าเดิมด้วยซ้ำ

เฮโลกันออกสปาสงการใช้อ่านาจเทียวล่าสุดของ คสช. รวากับนัดกันมา .. คิวของ “เดอะมาร์ค” อภิลิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาชนปฎิบัติ กับเหล่าขุนพลพรรคเพื่อไทย ที่เรียงหน้าออกมาแถลงการณ์ ในเนื้อหาที่คล้ายคลึง .. ฟุ้งเป่าล่อไปที คำสั่ง 53/2560 ขยายกรอบเวลาในการจัดทำระบบสมาชิกของพรรคการเมือง หลัง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 บังคับใช้แล้ว .. ที่ถอดรหัสแล้ว “พรรคใหญ่” เสียเปรียบเต็มประตูสาระที่ “ค่ายสีฟ้า-ข้าวสีแดง” ออกมาในทำนองเดียวคือการใช้อ่านาจ มาตรา 44 รอบนี้ ล้อซัดรัฐธรรมนูญ 2560 เข้าซ้าย “ลูแก่อ่านาจ” .. ขนาดเป็นกฎหมายที่ “แม่บ้าน 5 สาย” ได้อ่านตี คสช. ทำคลอดออกมาเอง .. จนถูกก่อนแคะว่า รัฐบาล “นายกฯลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ลากยาวในอำนาจต่อไป .. ที่หนักไปกว่านั้น คือ การไม่ยี่หระ ไม่เห็นความสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ ด้วยการออกกฎบัตร-กฎหมาย มาหักล้างกับ “กฎหมายสูงสุด” ซ้ำซาก ..



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา



อภิลิทธิ์ เวชชาชีวะ

โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ที่ทำทุกวิถีทางเพื่ออุ้ม “บิ๊กก๊วย” พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. คนปัจจุบัน “สายตรงบ้านวังสระปทุม” จนไม่สนว่าจะขัดรัฐธรรมนูญไปกี่มาตรา .. เอาแค่นี้ 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 3 อย่างเข้าปีที่ 4 ของ คสช. ที่เหมือนแค่ “เผาหลอก” ยังต้องใช้อ่านาจไม่เกรงใจขนาดนี้ .. “เผาจริง” ปีหน้า แรงกดดันมหาศาล โดยเฉพาะไฟต์บังคับ การเตรียมการเลือกตั้ง ที่หนีไม่พ้นการถูกทำทลายอำนาจที่หนักข้อขึ้น ของ “ข้าวตรงข้าม” .. เชื่อเถอะว่าเมื่อถึงเวลานั้น “บิ๊กตู่” และชาวคณะ คสช. คงจะ “ลูแก่อ่านาจ” มากขึ้น “ดูว่าเดิม” อย่างที่ “บิ๊กตู่” เคยพูดที่เล่นทีจริงไว้ด้วยซ้ำ.

● เบญจภาคีนานาฬิกาไฮเอนด์ !! เปิดอีกนาฬิกา “เสี่ยป้อม” เรือนที่ 11 Rolex Daytona ราคาครึ่งล้าน โซเซียลพร้อมซุดเป็นรายวัน ปิดทาง คสช. อาศัยช่วงซุลมุนเทศกาลปีใหม่ ให้ “ลดราวาคอก เลิกแล้วต่อกัน”

ซุดคุยกันอย่างต่อเนื่อง .. เพื่อดังเจ้าเก่า CSI LA เปิดนาฬิกาหรูอีกเรือนของ “เสี่ยป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พี่ใหญ่ คสช. ออกมาเป็นรายวัน .. ล่าสุดกับ เรือนที่ 11 นาฬิกา Rolex รุ่น Daytona Grey Chronograph Steel And Yellow Gold Mens Watch เรือนงาม 2 สี .. สีทองมาจากวัสดุทองคำเหลือง 18 K และสีเงิน ทำมาจาก Stainless Steel ราคาในท้องตลาดเรือนละ 5.5 แสนบาท .. เป็นนาฬิกาที่ “เสี่ยป้อม” สวมใส่เมื่อช่วงต้นปี 2560

ระหว่างเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ที่กระทรวงแรงงาน .. อัปเดตกรูนาฬิกาหรู ของ “บิ๊กป้อม ซ้อมไม่ตาย” จากเพจ CSI LA ถึงตอนนี้รวม 11 เรือน ประกอบด้วย Richard Mille 3 เรือน Patek Philippe 3 เรือน Rolex 3 เรือน AUDEMARS PIGUET 1 เรือน และ Omega อีก 1 เรือน .. เม็ดเสร็จ 5 ยี่ห้อ จนอาจเรียกได้ว่าเป็น “เบญจภาคีนานาฬิกาหรูเสี่ยป้อม” ก็คงไม่ผิดนัก ..



พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

สำหรับ Rolex ตัวล่าสุด ถือเป็นรุ่น Daytona ตัวที่ 2 ทำเอา “นักเล่นนาฬิกา” ถึงกับชูดปาก .. ไม่ได้ตะลึงกับราคา ค่ามัดของเรือนนี้หรอกนะ ด้วยราคาเบาๆ 5.5 แสนบาท ถือเป็นนาฬิกาเรือนที่ถูกที่สุดในคอลเลกชัน “เสี่ยป้อม” ณ ขณะนี้ แต่สนราคา “ครึ่งล้าน” ก็ถือว่าเกินเอื้อมของคนไทยกว่าก่อนประเทศอยู่ดี .. พานึกไปว่า ถ้า “เสี่ยป้อม” หลงไหลได้ปลื้ม Rolex Daytona ขนาดนี้ ดีไม่ได้อาจจะมี Rare Item อย่าง Rolex Daytona 6239 Exotic Dial ตำนานนาฬิกาแห่งศตวรรษที่ 20 ด้วยซ้ำ .. อันเป็นรุ่นเดียวกับ Paul Newman ดาราฮอลลีวูด และนักแข่งรถผู้ล่วงลับ เคยสวมใส่ .. ราคาเรือนนั้น เคยสร้างสถิติประมูลได้ถึงหลักร้อยล้านบาทมาแล้ว .. ไม่ว่าจะจะมี Daytona Paul Newman ให้กันสะสมต้องตาร้อนหรือไม่ แต่แค่ที่เปิดตัวออกมา “นักเล่นนาฬิกา” ก็ซุกในความอสังการ กรูนาฬิกา “ลุงป้อม” อยู่ดี .. เชื่อเถอะว่าคอลเลกชันนาฬิกาหรูของ “เสี่ยป้อม” คงมีปลอยออกมาได้เป็นรายวันต่อเนื่อง ด้วยไม่ต้องการให้ “เสี่ยป้อม” เล่นบทหนัง แล้วอาศัยช่วงซุลมุนเทศกาลปีใหม่ ให้ “ลดราวาคอก เลิกแล้วต่อกัน” นั่นเอง .. และไม่มีใครลิมหรือจนว่าเดดไลน์ วันที่ 8 ม.ค.ที่ “เสี่ยป้อม” ต้องชี้แจง ป.ป.ช.ด้วย.

● ตกหล่นตรงไหน!! “พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โวยถูกค้างจ่ายเงินปรับขึ้นเงินเดือน ตามมติ ครม. มาตั้งแต่ปี 2556 ทั้งที่ “ฝ่ายบริหาร” เคยประกาศเตรียมงบ 235 ล้านบาท เคลียร์จบป็นี้น แต่ก็เงิบ สงสัยต้องถึงมือ “หมอธี” ลงไปดูเองซะแล้ว

เป็นข่าวมากที่หลายหน แต่ก็เงิบไปซะทุกที .. กรณี “พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ไม่ได้รับการปรับเงินเดือน ตามมติ ครม.ตั้งแต่ปี 2555-2557 .. มาถึงตอนนี้ปลายปี 2560 เข้าใจแล้ว ก็ยังไม่มีความคืบหน้า จนเงินเดือนตกเบิกค้างพอกไปเรื่อยๆ ทำเอาเสียประโยชน์กันถ้วนหน้า .. ซึ่งทาง “สภาคณาจารย์” ก็ไม่ได้นั่งนอนใจ ทำหนังสือทวงถาม “อธิการบดี” หลายต่อหลายครั้ง .. ที่มันทะแม่งๆ ก็ทาง รศ.ดร.ประยุทธิ์ ศรีวิไล



นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) เคยชี้แจงประมาณว่า ส่วนของ “พนักงานมหาวิทยาลัย” นั้น จะได้รับเงินเดือนเพิ่มย้อนหลังเพียง 10 เดือน คือ ธ.ค.57-ก.ย.58 เท่านั้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามมติ ครม. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว .. ซึ่งเป็นความเห็นแย้งกับ “สภาคณาจารย์” ที่มองว่า มติ ครม.นั้นให้อ่านาจฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ปรับฐานเงินเดือน และการเพิ่มเงินรายได้แก่คณาจารย์ และบุคลากร ย้อนไปตั้งแต่

ปี 56 หาใช่แค่ 10 เดือนดังกล่าว .. อีกทั้งยังมีข้อมูลด้วยว่า รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในส่วนของการปรับเงินเดือนให้มาแล้ว แต่ไปตกอยู่ใน “หมวดเงินอุดหนุน” .. จนเกิดเป็นช่องโหว่ให้ “ระดับตัดสินใจ” บิด มติ ครม. และจ่ายเพิ่มย้อนหลังให้เพียง 10 เดือน คือ ข.ค.57-ก.ย.58 ไม่เบิกจ่ายเงินเดือนเพิ่มให้แก่พนักงานครบถ้วนอย่างที่เข้าใจกัน จนลือกันกันว่า อาจมีการทุจริตเกิดขึ้น .. อีกทั้งยังมีข่าวว่า “ฝ่ายบริหาร” ได้เคยเตรียมงบประมาณราว 235 ล้านบาทเพื่อปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยย้อนหลัง ตามมติ ครม.ไว้แล้ว .. โดยประกาศจะเคลียร์ภายในปี พ.ศ. 2560 แจกแจงชัดเจนว่า จะทยอยจ่าย 3 รอบด้วยซ้ำ แต่ผลอผลลบเดียว จะพันปีก็ยังไม่คืบหน้า ..

ความย้อนแย้งข้อมูลสองฝ่ายตรงนี้ ควรมี “กรมการกลาง” เข้ามาตัดสินหากไม่ยากกว่านวยไปถึงศาลปกครอง เหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็คงต้องพึ่งระดับบริหารของฝ่ายรัฐ โดดลงมาตรวจสอบดูซักกะนิดว่าเกิดอะไรขึ้น .. คงต้องวานให้เป็นภาระของ “หมอธี” นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ตามเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และคืนความเป็นธรรมให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ทีเถอะ เพียง !!

ช.ชฎา